



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
12 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ

กฎกระทรวงยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, newtv, acnews, thestandard, mcot, voicetv)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ชี้แจงกรณีตราพิกัดยาเสพติด 5 เม็ด ถือเป็นผู้ใช้ยาเสพติดว่า ตามกฎหมายเดิมกำหนดไว้ 15 เม็ด แต่ที่ปรับแก้เพื่อแยกระหว่างครอบครองเพื่อเสพกับเพื่อขาย ยืนยันว่าไม่ได้บังคับคิดขึ้นมาเอง แต่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์ด้านสุขภาพจิตของ สธ. ทั้งหมดผ่านการลงความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำเข้าสู่กรรม. ก่อนพิจารณาเห็นชอบออกประกาศกฎกระทรวงนั้น ๆ โดยผู้ที่มียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด เมื่อถูกตำรวจจับได้ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และให้เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ควรนำไปบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ แต่ต้องขึ้นกับความสมัครใจ ถ้าไม่ยอมรับการบำบัดก็จะถูกดำเนินคดี หากพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติการณ์ขายต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่มียาบ้าเกินกว่า 5 เม็ด ให้ถือเป็นผู้มียาบ้าไว้ในครอบครอง มีโทษเท่ากับการจำหน่าย

สื่อที่นำเสนอ : แพลตฟอร์ม X

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ทวีตว่า ยาบ้าถ้าขายเม็ดเดียวก็ผิด มีโทษตามกฎหมาย แต่ถ้าพิสูจน์ว่าผู้เสพควรได้รับการรักษา แก้ปัญหา ไม่ใช่ส่งผู้เสพยาบ้าไปลั่นคุก คนขายต้องถูกปราบปรามจับกุม บำบัดคนเสพยาบ้าส่งสังคม กรณี 5 เม็ดทางด้านการแพทย์ ต้องดูองค์ประกอบพฤติการณ์อื่นร่วมด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม

- เสนอแนะให้ สธ. เพิ่มจำนวนสถานบำบัดให้ทั่วถึงเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ มีจนท.พร้อม ไม่ขาดแคลนเหมือนที่ผ่านมา เพราะเมื่อต้องการแยกผู้เสพยาอย่างจริงจังแล้วเน้นส่งบำบัดก็ต้องมีระบบรองรับที่มีประสิทธิภาพ คนเสพยาขาด กลับมาเป็นปกติในสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด บทบรรณาธิการ

- เมื่อกำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้าเกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ จึงจำเป็นต้องหาวิธีช่วยเหลือบำบัดผู้เสพให้เลิกยาเสพติดอย่างถาวรด้วย และต้องเฝ้าระวังแหล่งกลองของขบวนการค้ายาเสพติดที่อาจใช้ช่องว่างนี้ในการแพร่กระจายออกไปยังผู้เสพ รวมถึงให้ผู้เสพร่วมเป็นผู้ค้าด้วย ต้องเข้มงวดและยกระดับการจับกุมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมถึงมีมาตรการเข้ม ลงโทษ จนท.รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว

- วิจารณ์กฎกระทรวงฉบับใหม่ในการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด เป็นเพียงผู้เสพ ย่อมมีโอกาสสูงที่ศาลจะตัดสินยกฟ้อง จำเลยพ้นความผิด ดังนั้น กฎดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้จำนวนผู้เสพติดลดลง เพียงแต่แก้ปัญหาหนักโทษคดียาเสพติดลั่นคุกเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

- ประเทศสวีเดน เข้าสู่ยุคของการมอมเมาประชาชนด้วยยาเสพติดอย่างเป็นทางการ กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ต้องรับโทษ ลงนามโดย รมว.ชลน่าน เป็นช่องว่างให้พ่อค้ายาหัวใสใช้เป็นที่อ้างในการขนส่งยาเสพติดรายย่อย เอาแค่กัญชา กัญชง ไบรสมัน ที่มีจำหน่ายและจัดสถานที่เสพกันอย่างโจ่งครึม บวกกับการส่งเสริมให้สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงตี 4 เท่ากับเป็นการเพิ่มเวลาให้มีการซื้อ ขาย เสพ ยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มปริมาณจำนวนผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น ประชาชนผู้บริโภคต้องรับกรรม

ปัจจัยส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, fm91bkk, hfocus, TNN)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ในประเด็น “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย” ระบุว่า ปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างประชากร พฤติกรรมสุขภาพ โรค สิ่งแวดล้อม อาหาร การขนส่งและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทย ต้องมุ่งวางนโยบายให้ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา เพื่อพร้อมรับมือความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว

การทดสอบความชำนาญ (EOA/PT)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า)

<p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการสัมมนาสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การให้บริการทดสอบความชำนาญและรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ว่า กรมวิทย์ฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยในการประกันคุณภาพด้านระบบห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้ประชาชนจะได้รับบริการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง</p>	
<p>สถานการณ์โควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebetter) - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ.67 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาใน รพ. (รายสัปดาห์) 537 ราย เฉลี่ยวันละ 77 ราย ขณะที่เสียชีวิตรายใหม่ (รายสัปดาห์) 5 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย มีผู้ป่วย ปอดอักเสบ 344 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 169 ราย</p>	
<p>อก.จัดระบบปัญหา รพ.ค้างหนี้ยา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. เผย ที่ผ่านมามี รพ.รัฐที่ติดหนี้ค่ายา อก.จำนวนมาก รวมประมาณ 7-8 พันล้านบาท ซึ่งบางแห่งมีการติดหนี้มาตั้งแต่ปี 2561-2562 แต่ปัจจุบันยอดหนี้ลดลงเหลือประมาณ 5-6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ของ ตั้งแต่ปี 2565 ส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561-2562 เหลือน้อยมาก ประมาณ 11 รพ. อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์ว่าหลัง ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด สถานะเงินบำรุงของ รพ.รัฐต่างๆ ก็ดีขึ้น ทำให้มีการชำระหนี้ค่ายามากขึ้น ขณะนี้มีระบบบริหารจัดการ จัดการที่ทำให้ทราบรายชื่อ รพ.ที่ยังติดค้าง ปีและสาเหตุที่ยังไม่จ่าย พร้อมให้เครดิตเทอมยาวจนสามารถชำระเงิน</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage) - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยนวัตกรรมคลินิกกายภาพบำบัด "ริสลิฟ คลินิกกายภาพบำบัด" จ.สกลนคร ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง สิทธิบัตรทอง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง สมองได้รับบาดเจ็บ ไชสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนเข้าสู่ภาวะคงที่ และภาวะกระดูกสะโพกหัก จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง พร้อมทำงานร่วมกับเครือข่าย-รพ.กระจายผู้ป่วย เพิ่มการเข้าถึงบริการ พัฒนาแอปฯ Smart IMC มอนิเตอร์ภาพรวม วางแผนรักษาร่วมกัน เผยผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการกว่า 85% กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ - จากนั้นได้ลงพื้นที่ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร “สถานชีวาภิบาลต้นแบบแห่งแรกของไทย” ให้การดูแลผู้ป่วย ประคับประคองระยะท้าย บริการด้วยการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน เน้นใช้หลักศาสนาช่วยดูแลจิตใจ เตรียม ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านสถานชีวาภิบาล ในระบบ สปสช. สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยบัตรทอง</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 - สสส.เผยข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน อายุ 15-24 ปี หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ด้าน ผอ.สำนัก สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ลงพื้นที่ขยายหาดบางแสน จ.ชลบุรี นำร่องพื้นที่สาธารณะปราศจากเหล่า-บุหรี่ ดึง เครือข่ายคนรุ่นใหม่ เร่งสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจ สกัดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวของมีนเมา และให้ตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และควันบุหรี่มือ 2 ทำให้บางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว สอดรับกับการที่รัฐบาลประกาศทดลอง สงกรานต์ 21 วัน และเทศกาลวันไหล</p>	